

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.57 แนวโน้ม Sideways จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย-ผลประชุม BoE

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.57 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากระดับปิดวันก่อน

โดยคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวในกรอบ Sideways มีจังหวะอ่อนคาลงบ้าง ตามการรีบาวด์ขึ้นของเงินดอลลาร์ หลังรายงานข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท เราคงมุมมองเดิมว่ายังมีแนวโน้มทยอยแข็งค่าขึ้น หรืออย่างน้อยก็แกว่งตัวในกรอบ Sideways ทั้งนี้ ยังต้องติดตามทิศทางราคาทองคำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเงินบาทพอสมควรในระยะนี้

ปัจจัยในประเทศวันนี้ คือ การรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนม.ค.68 ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.32% ตามอานิสงส์จากระดับฐานราคาที่ต่ำในปีก่อนหน้า อีกทั้งราคาสินค้าหมวดอาหารก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ อยู่ที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งตลาดคาดจะลดดอกเบี้ย 25bps สู่ระดับ 4.50% ส่วนฝั่งสหรัฐฯ ตลาดจะรอดูรายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) และติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เฟด เพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟด ภายใต้ความไม่แน่นอนของนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล Trump 2.0

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 33.45-33.75 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 152.32 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 152.82/83 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0400 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0403/0500 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 33.683 บาท/ดอลลาร์

-รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาออกแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสอง ซึ่งนอกจากโครงการดิจิทัล วอลเล็ตแล้ว จะมีการหารือถึงมาตรการอื่นที่เดินทางต่อด้วย หลังจกในการประชุมรอบที่แล้ว คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานไปคิดและเสนอต่อคณะกรรมการฯ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าต้องการใช้กลไกใด และนำเสนอมาที่ประชุมในครั้งนี้

-“นักเศรษฐศาสตร์” หนุน “ไฟแนนเชียลฮับ” ชี้ไทยได้ประโยชน์ “เคเคที” คาดหนุนเศรษฐกิจโต แต่ต้องแก้กฎหมาย ทำให้แข่งขันเสรี แก่ระบบชำระเงินให้หลากหลายมากขึ้น เหมือนต่างประเทศ “กรุงไทย” ชี้หนุนขับเคลื่อนประเทศ หวัง สิทธิประโยชน์สู่สิงคโปร์-ฮ่องกง “กสิกรไทย” มองจะเกิดประโยชน์แท้จริงต้องเปิดเสรี

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กกร.เผยสงครามการค้า รอบใหม่กระทบไทยยาว และรัฐบาลเจรจาสหรัฐแลกข้อตกลงลดความเสี่ยงไทย ได้ดุลการค้า เสนอจ้างลือบบีบีเอสต์มือ 1 รวมต่อรอง ตั้งวอร์รูม "ทีมไทยแลนด์" หวั่นสินค้าจีนทะลักไทยแย่งตลาด กระทบ 23 อุตสาหกรรม "เหล็ก-เครื่องใช้ไฟฟ้า-อาหาร" กระทบหนัก "คลัง" ยืนยันรัฐบาลตั้งคณะทำงานดูแลผลกระทบ

-ออดิตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐ เพิ่มขึ้น 183,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 150,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 176,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค.

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐ พุ่งขึ้น 24.7% สู่ระดับ 9.84 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. 2567 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ขณะที่การนำเข้าพุ่งขึ้น 3.5% สู่ระดับ 3.649 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และการส่งออกลดลง 2.6% สู่ระดับ 2.665 แสนล้านดอลลาร์

-ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า เฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปีนี แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหม่ รวมทั้งนโยบายคนเข้าเมือง และนโยบายอื่น ๆ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (5 ก.พ.) โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าการทำสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนม.ค.ของสหรัฐ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (5 ก.พ.) และยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเดินทางเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนม.ค.ของสหรัฐ ในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-นักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าในการเจรจาด้านภาษีศุลกากรระหว่างปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำของจีน หลังจากปธน.ทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่รีบร้อนที่จะพูดคุยกับปธน.สีเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้